

---

## CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

---

Love



*Thư gửi anh,*

*Ngày ấy, em chỉ biết theo anh đến nhà thờ xem lễ, (đúng nghĩa là xem vì có hiểu gì đâu để mà tham dự như bây giờ). Cứ thấy người ta đứng là em đứng, người ta ngồi hay quỳ là em làm theo nhưng nhất định ko bắt chước làm dấu. Lúc đó em chỉ nghĩ rằng, đứng hay ngồi hay quỳ thì đạo nào cũng có nhưng chỉ có đạo công giáo mới biết làm dấu.*

*Rồi không chỉ biết theo anh mà em đã tự đến nhà thờ (vì anh ở Milpitas), em từ Sunnyvale vào mỗi sáng sớm Chủ Nhật để được nghe những bài thánh ca (bộ lễ lúc đó đối với em là những bài hát) từ tiếng đàn của anh và tiếng hát ca đoàn của nhà thờ vùng San Jose.*

---

GIÁO XỨ THÁNH ELIZABETH

---

---

## CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

---

Không biết anh có nhớ ngày anh được rủ rê về ca đoàn nhà thờ Saint Elizabeth không? Hôm đó em vác bụng bầu con gái (con mình nay đã 19 tuổi) cùng anh đến nhà anh chị nào đó (em quên rồi) để nhận lời về xứ mới này.

Và rồi tiếp theo là những năm tháng bế con theo anh đến với ca đoàn với tư cách là ủng hộ viên, ủng hộ viên lúc đó còn có Bố Mẹ anh. Vậy là cả ba thế hệ là ủng hộ viên của anh vì mọi người trong gia đình đều hiểu đó là hạnh phúc khi thấy anh làm điều tốt đẹp cho Chúa. Cho đến khi tất cả các con tham gia Thiếu Nhi Thánh Thể thì em mới chính thức bước chân vào ca đoàn và trở thành ca viên lúc nào không biết. Em ca không hay, em đọc kinh nghe cũng rất dở nhưng chỉ biết rằng cùng đồng lòng hiệp nhất với mỗi anh chị em trong ca đoàn, thì mỗi bài hát bài kinh sẽ là làn hương thơm đóa hoa đẹp cùng với cộng đoàn dâng lên Chúa và Đức Mẹ vào mỗi chiều thứ bảy.

Rồi có những khi ca đoàn cần người sắp xếp bài hát cho mỗi tuần, một người như em không biết bài hát nào là hát cho Nhập lễ, đáp ca, dâng lễ, hiệp lễ và kết lễ mà dám nhận giúp (ghê thật 😊). Em chỉ biết xếp theo thứ tự khi lấy xuống từ website của ca đoàn. Thế mà mọi khó khăn cũng qua là nhờ có anh trợ giúp và từng mỗi anh chị em trong ca đoàn giúp em khi cần thiết.

Nói gì thì nói, vì Chúa và Đức mẹ đâu chưa thấy nhưng thật tình em vào ca đoàn tất cả là vì anh.

Với tiếng đàn của Anh, anh đã dẫn em đến với những bản thánh ca, với niềm tin nơi một tôn giáo mới.

CẢM ƠN ANH!

Em Thi

Sent from ilove 🍷

---

GIÁO XỨ THÁNH ELIZABETH

---